



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ โทร.๐๒-๖๑๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๖๒๗

ที่ นร ๐๒๑๙.๐๒/ก๑๖๗๑ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวนโยบายสำคัญของรัฐบาล (๑๔ - ๒๐ ก.ค. ๖๐)

เรียน ผอ.สวท./ผอ.สพข. ๑ - ๘ / ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยในการประชุมปฏิบัติการด้านข่าวสาร (War Room) เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และมติที่ประชุมมอบหมายให้ สพป. จัดทำข้อมูล ข่าวสารนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ส่งให้ สวท. ในสังกัด สพข. ๑ - ๘ และ ส.พชส. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสื่อและเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียงหลัก เคเบิลทีวี อป.มช. เร่งประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุด รวมทั้งรายงานผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๒.๐๐ น.ทาง E-mail : anyong607@gmail.com ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนบ โดยข่าวสารและบทความประชาสัมพันธ์ที่จะเผยแพร่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดย สพป. ขอส่งประเด็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. การปกป้องเหตุทุนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การเปลี่ยนแปลงวันสำคัญ
๓. การแก้ไขปัญหาทางพาราดกต้า
๔. การจัดหาเครื่องบินขับไล่ รุ่น T-๕๐TH
๕. การปฏิรูปตำรวจ
๖. ความสามัคคีปรองดอง
๗. การแก้ไขปัญหาการทำงานของคนต่างด้าว

ในการนี้ สพป. ขอส่งบทความประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ เรื่อง มาเพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้ นางอรวิณ บุตรวงศ์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๙ ๒๒๔๖ ๘๔๘๒ และ นางสาวณัฏพร ถ้ำสิงห์ โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๗๗๑๐ ๙๓๙๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว)

ผอ.สพป.

รายละเอียดเอกสารที่ขอความอนุเคราะห์

บทความประชาสัมพันธ์

๑. อาร์แอนด์ดีตัวช่วยชาวสวนยางพารา
๒. กฎระเบียบควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย (ไอยูยู)

แนวทางการปฏิบัติราชการและประชาสัมพันธ์เพื่อบูรณาการสื่อ

วันที่ ๑๔ - ๒๐ ก.ค. ๖๐

พื้นที่	ประเด็น	รายละเอียดประเด็น
ทุกภาค	การปกป้องเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์	<p>๑. เผยแพร่ราชดำรัสและพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p> <p>๒. เผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและพระมหากษัตริย์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนประดิษฐ์ดอกไม้สี่เหลี่ยม และลูกดอกไม้สี่เหลี่ยม ดอกดาวเรือง ในช่วงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
ทุกภาค	การเปลี่ยนแปลงวันสำคัญ	<p>ขอยผล ครม.อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการประดับธงชาติ โดยให้เพิ่มประดับธงชาติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ ก.ค. และในวันที่ ๒๘ ก.ย. เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย พร้อมเชิญชวนประชาชนให้ร่วมประดับธงชาติในวันดังกล่าว http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL๖๐๐๗๑๑๐๑๓๑</p>
ทุกภาค	การแก้ไขปัญหาทางการแพทย์	<p>ขอยผลการแก้ไขปัญหายาทางการแพทย์ราคาตกต่ำทั้งระบบของรัฐบาลโดยมาตรการระยะยาว จะลดพื้นที่ปลูกยาพาราในทางการแพทย์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และการให้หน่วยงานต่างๆ นำยาไปใช้ทางได้สำหรับมาตรการเร่งด่วนจะช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการเป็นการเฉพาะ รวมทั้งการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรโดยตรงและการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detail/TNPOL๖๐๐๗๑๑๐๑๓๑๓๑</p>
ทุกภาค	การจัดการเครื่องบินขับไล่รุ่น T-๕๐TH	<p>๑. ประชาสัมพันธ์การจัดการจัดหาเครื่องบินขับไล่รุ่น T-๕๐TH ระยะที่ ๒ จำนวน ๘ เครื่องของกองทัพอากาศ โดยใช้งบประมาณของกองทัพอากาศแบบผูกพัน ๔ ปีเป็นโครงการต่อเนื่องระยะที่ ๒ ซึ่ง ครม.ได้อนุมัติไว้เมื่อ ก.ค. ๕๗ ให้จัดหาจำนวน ๑๖ เครื่อง หรือ ๑ฝูงบิน แบ่งออกเป็น ๓ ระยะคือ ระยะที่ ๑ จำนวน ๔ เครื่อง (ดำเนินการแล้ว) ระยะที่ ๒ จำนวน ๘ เครื่อง และระยะที่ ๓ จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ ๑ (L-๓๙) ที่มีแผนจะปลดประจำการ เนื่องจากใช้งานมากกว่า ๒๐ ปีแล้ว มีค่าดูแลรักษาเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีล้าสมัย</p> <p>๒. เครื่องบินแบบ T-๕๐TH เป็นเครื่องบินฝึกสมรรถนะสูง เหมาะต่อการผลิตนักบินขับไล่สมรรถนะสูง และสนับสนุนการปฏิบัติการกิจต่างๆ สามารถติดตั้งระบบอาวุธที่กองทัพอากาศใช้งานในปัจจุบันได้ รวมทั้งมีข้อเสนอพิเศษที่ประเทศไทยและกองทัพได้รับเพิ่มเติมได้แก่ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท จำนวน ๘ ทุน ความร่วมมือและการสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจะเป็นอย่างน้อยอย่างต่อเนื่องต่อประเทศไทย</p>
ทุกภาค	การปฏิรูปตำรวจ	<p>สร้างการรับรู้ความตั้งใจของรัฐบาลที่จะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลประชาชน การทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปฯ (คกท.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน ๕ คณะ โดยคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน เน้นการแต่งตั้งโยกย้าย (ประชาสัมพันธ์การทำงานของอนุกรรมการทุกคณะอย่างต่อเนื่อง)</p>
ทุกภาค	ความสามัคคีปรองดอง	<p>ประชาสัมพันธ์กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองการจัดทำร่างสัญญาประชาคมและการจัดเวทีสาธารณะชี้แจงประชาชนในภูมิภาคต่างๆ</p>
ทุกภาค	การแก้ไขปัญหาการทำงานของคนต่างชา	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างชา พ.ศ. ๒๕๖๐ และสภายุว ๑๖๙๔</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติของแรงงานต่างด้าวสัญชาติและนายจ้าง https://www.doe.go.th/alien</p> <p>๓. ขอความร่วมมือให้ภาคธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานให้ถูกต้อง จดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย</p>